

Số: 4077 /TCT-PCCS  
V/v: Góp vốn bằng MMTB.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Công ty HHCH EAGLE  
Địa chỉ: KCN Hồ Nai, Trảng Bom, Đồng Nai.

Trả lời công văn số 0926/CV -EG ngày 26/9/2006 của Công ty HHCH EAGLE về việc xin trả lời một số vướng mắc thuế đối với tài sản là máy móc thiết bị đem góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề thuế nhập khẩu của hàng hoá chuyển đổi mục đích sử dụng:

Nội dung Công ty HHCH EAGLE hỏi về thuế nhập khẩu của hàng hoá chuyển đổi mục đích sử dụng đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về vấn đề hoá đơn, chứng từ đối với tài sản đem đi góp vốn:

Tại điểm 2 công văn số 2926TC/TCT ngày 14/03/2005 của Bộ Tài chính gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp hướng dẫn:

"2) Các chứng từ đối với tài sản góp vốn được thực hiện như sau:

a/ Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các Biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Trường hợp giá trị tài sản cố định do đơn vị tự định giá không phù hợp so với giá thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b/ Đối với tài sản, phải đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất góp vốn phải xuất hoá đơn, trong hoá đơn ghi giá trị của tài sản dùng bằng giá trị góp vốn theo biên bản của Hội đồng quản trị, dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo. Hoá đơn này làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tài sản góp vốn trong trường hợp này không phải chịu lệ phí trước bạ.

Riêng tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất làm tài sản kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty HHCH EAGLE đem tài sản là máy móc thiết bị đi góp vốn không phải xuất hoá đơn.


Chứng từ đối với tài sản góp vốn bao gồm: biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. *ll*

Nơi nhận: *ll*

- Như trên;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương